

กวนทีสุก

ที่ ศธ ๐๔๒๙๗/ ๑๒๓๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง ฉษ ๒๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประกวดคลิปสั้นวันวาเลนไทน์ “ใช้ความรู้ นำทาง ใช้ความรัก เป็นแรงบันดาลใจ”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ เรื่อง ผลการประกวดคลิปสั้นวันวาเลนไทน์ “ใช้ความรู้ นำทาง ใช้ความรัก เป็นแรงบันดาลใจ” จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ได้จัดทำโครงการประกวดคลิปสั้นวันวาเลนไทน์ “ใช้ความรู้ นำทาง ใช้ความรัก เป็นแรงบันดาลใจ” ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine's Day : safety family and safety school)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดคลิปสั้นวันวาเลนไทน์ “ใช้ความรู้ นำทาง ใช้ความรัก เป็นแรงบันดาลใจ” เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดตามประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนที่สามารถไปรับเงินรางวัลได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำหรับเกียรติบัตรจะดำเนินการมอบในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนานักเรียน จึงขอเนิ่นย้าให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องของศึกษาเงื่อนไขการประกวดให้ชัดเจน ในโอกาสถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพจน์ สิงห์ราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร ๐-๓๘๕๑-๗๒๘๐

www.ccs.go.th



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ผลการประกวดคลิปสั้นวันวาเลนไทน์ “ใช้ความรู้ นำทาง ใช้ความรัก เป็นแรงบันดาลใจ”

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมอารยประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงต้องมีการขัดเกลาความรู้ ถ่ายทอดวัฒนธรรม คุณธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่ถือเป็นวันแห่งความรักที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ จึงมีความห่วงใยในพฤติกรรม การแสดงออกซึ่งความรักที่ไม่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการประกวดคลิปสั้นวันวาเลนไทน์ “ใช้ความรู้ นำทาง ใช้ความรัก เป็นแรงบันดาลใจ” ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine's Day : safety family and safety school)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาผลการประกวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
ทีม SNCK Film โรงเรียนสนามชัยเขต
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
ทีม Angel Wing โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
ทีม morning smile Gen ๒ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
- รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
 ๑. ทีม Ben ๓ มิตี โปรดักชั่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนระสงสารวิทยา
 ๒. ทีม กุ้งต้ม โรงเรียนดัดดรุณี

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรพจน์ สิงหาราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่